



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและทะเลจีนใต้เกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยและ อ่าวไทยในระยะต้นสัปดาห์ ส่วนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และ อ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนมากในระยะ ครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ก็มีฝนหนัก ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของภาค ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ ก็มีฝนหนักถึง หนักมากบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนร้อยละ 25 ของพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 16 ต.ค

สัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา สำหรับจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ปัตตานี นราธิวาส และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 154.3 มม. ที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.62

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 21.8 °ซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 ต.ค.62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 21- 23 ต.ค.62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับภาคใต้ ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ต.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 21-23 ต.ค. 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระมัดระวังในการสัญจรผ่าน บริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ต.ค.62 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนอง

ผลกระทบต่อการเกษตร

- ระยะนี้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เกษตรกรควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย โดยจัดทำระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแปลงปลูก เมื่อมีฝนตกหนัก จากสภาวะที่มีฝนตกติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหน้ากรีดยางในยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ เป็นต้น

- อนึ่ง ในช่วงวันที่ 24-27 ต.ค.62 บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง